



❖❖ ว่าด้วยเรื่องการลงทุน เงิน เงิน ทอง ทอง คงต้องยกให้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (GBS) ที่มีความครบเครื่องเรื่อง Business การลงทุน ไม่ว่าจะ เป็น ทองคำ หุ่น ตราสารหนี้ วาณิชธนกิจ และนวัตกรรมแอฟฟลิเคชั่น

เทรดหุ้นสมัยใหม่ อย่าง MT4 เห็นทีงานนี้ ต้องยกนิ้วให้ CEO หนุ่มไฟแรง “ธนพิศาล คุณาเปรมกิจ” ที่สามารถตอบโจทย์ทุกการลงทุนแบบไม่ตกเทรนด์ ล่าสุด GBS ร่วมออกบูธ มหกรรมการเงิน MONEY EXPO 2018 โดยส่งคุณชื่อหลัก อย่าง “กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ” กรรมการผู้จัดการอาวุโส “สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช” รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย “ระพีพัฒน์ ด่านไพบุลย์” ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมเทรดอัจฉริยะ MT4 และ 2 กูรูเรื่องหุ้น “วิลาสินี บุญมาสูงทรง” และ “ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์” ที่งานนี้มาให้ข้อมูลและเทคนิคการลงทุนแบบจัดเต็ม ที่สำคัญยังเอาใจนักลงทุน ด้วยโปรโมชันสุดพิเศษ ภายใต้แคมเปญ “เปิดบัญชี!! รับปั๊บ!! โปรโมชัน 2 ต่อ 2 ต่อ 2 เด็ง แบบนี้ ถ้าพลาดบอกได้คำเดียว “อด” เพราะคำตอบทุกการลงทุน อยู่ที่บล.โกลเบล็ก!! ❖❖



ธนพิศาล คุณาเปรมกิจ

อัปเดตความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลแคนเซอร์ออนไลน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของ บริษัท บิสซิเนสโซลไคเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ กันหน่อย...โดย BIZ ถือหุ้น



วรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์

ในสัดส่วนร้อยละ 65...ล่าสุดๆ แ่วมว่าว่าได้ดำเนินการออกแบบโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย 2 หัวเรือใหญ่ “สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์” และ “วรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์” ผ่ากระชับข้อมิตรรักแฟนคลับว่า คาดจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมมั่นใจพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562 ❖❖ วรกลับมาที่ “ไทยคม” ล่าสุด ประกาศความสำเร็จจับมือ ดับเบิลยูไอที

ให้บริการบรอดแบนด์ในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณบรอดแบนด์ สำหรับโครงการของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศฟิลิปปินส์ งานนี้ไม่ต้องบอกก็พอจะเดาได้ว่า เม็ดเงินที่สะท้อนกลับมานั้นจะมหาศาลเพียงใด!!! งานนี้ดูจากใบหน้าเปื้อนยิ้มของ “อนันต์ แก้วร่วมวงศ์” ผู้บริหารแห่งไทยคม ก็ให้สัมผัสได้ว่า สะท้อนไปไกลกันเลยทีเดียว!!!

❖❖ ฟาก บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป หรือ CPL กำลังเร่งทำตลาดสินค้าป้องกันภัยส่วนบุคคล ดันแบรนด์ “แพงโกลิน” หัวหอกบุกตลาดเซฟตี้ โปรดักต์ แ่วว่าเตรียมตั้งสำนักงานในเวียดนาม!! ด้วยเหตุผลขยายตลาดอาเซียนพร้อมๆ กับเปิดพื้นที่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ ล่าสุดเปิดตัว “กำแพงกันน้ำ” สินค้าใหม่ต้อนรับฤดูฝน ด้วยคุณสมบัติกันน้ำขนาดความสูง 50 เซนติเมตร เหมาะสำหรับทั้ง



อนันต์ แก้วร่วมวงศ์

โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม
โรงเรียน คอนโดมิเนียม และ
บ้านเรือนทั่วไป งานนี้ “**ภูวสิทธิ์
วงษ์เจริญสิน**” บอสใหญ่แห่ง
ค่ายภูมิใจนำเสนอ แถมยังมี
แผนจะเข้าไปตั้งสำนักงานที่
ประเทศเวียดนามชนิดจะเติบโต
อย่างมั่นคงชนิดต้องบอกต่อ!!!

❖❖ ส่วน ดุลิต อินเตอร์
เนชั่นแนล หนึ่งในผู้ดำเนิน
ธุรกิจโรงแรมและบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย



ภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน

เตรียมเปิดตัวโรงแรม ดุลิต ปรีนเชส มูนโรล์ บีช รีสอร์ท บน
เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม อย่างไม่เป็นทางการ
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 แวะว่าเป็นโรงแรมที่สวยงามที่สุดใน
เวียดนามเลยก็ว่าได้!! ❖❖ สุดท้ายและท้ายสุด กับ “**นีโอ**”
เตรียมจัดงาน e-Biz Expo Asia & OEM Manufacturer
Expo 2018 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ ฮอลล์
EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค งานที่รวบรวม
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
นำเสนอและให้ความรู้ เพื่อเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการ
รับจ้างการผลิตเต็มรูปแบบครั้งแรกของเมืองไทย!!! โดยมี
พันธมิตรที่ให้การสนับสนุน นำโดย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (SME BANK) บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับงานแถลงข่าวจะมีขึ้นใน
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Meeting
Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ช อ ย